

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
เทศบาลตำบลสวีทรายพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน และการบริหารอัตรากำลัง	<p>เพื่อเป็นการวางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้โครงสร้างระบบงาน การจัดการรอบ อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และเพียงพอ มีการวางแผนทางความก้าวหน้าของสายงาน มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร</p>	<p>อัตรากำลังสอดคล้องกับปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ และภาพรวมในองค์กร ไม่มีตำแหน่งว่างในกรอบอัตรากำลัง การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ ไม่เกินร้อยละ ๔๐</p>	<p>ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๑ ครั้ง โดยการยุบและกำหนดตำแหน่งใหม่ ที่มีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแต่ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล</p>	<p>ประเมินจากอัตรากำลังที่มีอยู่ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคล</p>
			<p>รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา สังกัดกองคลัง</p> <p>รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ</p>	<p>ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง และการมาปฏิบัติงาน ต้องรอให้ ก.ท.จ. จังหวัดเห็นชอบ</p>

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
<p>นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร</p>	<p>วัตถุประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์ให้มีการพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่ง สายงาน ครอบคลุมตำแหน่งสายงานอย่างเป็นระบบ ทั้งถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม</p>	<p>ตัวชี้วัด</p> <p>ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดลด กระบวนการทำงานครบทุกขั้นตอน ไม่มีข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมและการทำงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในสายงาน</p>	<p>ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ</p> <p>ตามแนวทางการตรวจ LPA กำหนดให้เข้าอบรมของสถาบัน หรือกรมส่งเสริม ทำให้เกิด ปัญหาเพราะพนักงานบางราย ไม่อยากเข้าร่วมเนื่องจากมี ปัจจัยด้านการเดินทาง ระยะเวลากการอบรม ที่พัก ครอบคร่ำ แต่ถ้าเป็น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ที่จัดอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งไม่ต่างจาก ที่กรมส่งเสริมฯ หรือสถาบันจัด และอีกอย่างวิทยากรที่มากให้ ความรู้ก็เป็นคนของกรมส่งเสริม แต่สถานที่เข้ารับการอบรมอยู่ ใกล้ที่พัก เดินทางสะดวก ระยะเวลามีเหมาะสม ทำให้เกิด ปัญหาการส่งบุคลากรเข้าอบรม</p>

<p>ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน</p> <p>นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p>	<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารและการรายงานผลการทำงาน</p>	<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>-องค์กรจัดให้มีเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ ในการสนับสนุนการทำงาน ไร้สำหรับประชาสัมพันธ์ ผลงานการปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหาร มาตราการ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เชื่อมต่อหน่วยงานอื่น ในการค้นหาข้อมูล รวมถึง การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ถามตอบปัญหา ข้อเสนอจากประชาชน -องค์กรมีไลน์กลุ่ม เพื่อใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งเวียน ให้ทราบถือปฏิบัติ และสั่งงาน รวมถึงการรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>-จัดทำวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ สนับสนุนการใช้งานใช้ทรัพยากร ร่วมกันได้อย่างประหยัด ใน ระบบเครือข่าย การแชร์ เครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์</p>	<p>ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ</p> <p>เสนอแนะให้ระบบสารสนเทศแบบ one stop service และระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล</p> <p>เป็นการทำงานแบบลดขั้นตอน ประหยัดและเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังมีบุคลากรในสังกัดส่วนน้อยที่ไม่ใช้ความร่วมมือนำด้านเทคโนโลยี</p>
--	---	------------------	---	--